

# **Những Bước Đường Mới**

*để cho Tâm Linh được Khai Phóng và Tự Do*

## Lời Mở Đầu

Đức Chúa Trời yêu thương bạn và muốn cho cuộc sống của bạn được điều tốt nhất. Bạn đã kinh nghiệm được *Những Khởi Đầu Mới* trong cuộc sống và những **mối liên hệ tương giao** của bạn. Bây giờ Đức Chúa Trời muốn bạn tiến tới bằng những bước mới mẻ, quả cảm.

Ngài hứa rằng khi bạn bước vào *Những Bước Đường Mới*, bạn sẽ kinh nghiệm được sự **TỰ DO** trong Chúa. Sự tự do phóng khoáng mới mẻ này sẽ tràn ra và tác động vào mọi mối **liên hệ tương giao** của bạn: mối **tương giao** của bạn với Đức Chúa Trời, với các anh chị em tín hữu khác, với hội thánh địa phương và với gia đình cũng như bạn bè.

Tiến một bước để đi tới một chân trời mới lạ là một điều vừa thích thú, vừa hồi hộp và lo sợ! Người ta thường bảo rằng đôi khi bước đầu tiên là bước khó nhất! Nhưng Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở với bạn khi bạn đi bước đó. Vậy, bạn có sẵn sàng để bước tới không?

# **Mục Lục**

## **Chương 1**

**5** Tôi có thể thắng sự căm dỗ  
và những đồn lũy của kẻ thù, ma quỷ!

## **Chương 2**

**25** Tôi có thể sống  
một cuộc đời tin kính!

## **Chương 3**

**37** Tôi có thể tha thứ người khác!

## **Chương 4**

**55** Tôi có thể được  
đầy dẫy Đức Thánh Linh!



## **Tôi Được Tự Do!**

### **Học thuộc lòng 1 Cô-rinh-tô 10: 13**

*Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.*

Thử tưởng tượng sáng nay bạn mở hộp thư ra và nhận được thiệp mời đi dự một tiệc cưới. Dưới thiệp mời có ghi chữ “RSVP”, có nghĩa là “xin vui lòng phúc đáp”. Tiệc cưới sẽ được tổ chức vào tuần tới. Bạn có đi không? Tùy sự chọn lựa của bạn.

Sự cám dỗ cũng giống như vậy. Đó là một lời mời – một lời mời phạm tội. Bị cám dỗ không phải là tội lỗi. Nhưng bạn sẽ đáp ứng thế nào đối với sự cám dỗ. Bạn sẽ ngã theo nó chẳng? Sự chọn lựa là ở nơi bạn. Nhưng bạn cần nhớ rằng, bạn cũng có quyền năng nữa! Đức Chúa Trời hứa sẽ giữ cho sự cám dỗ không quá sức bạn. Nếu bạn quyết định không chấp nhận lời mời hoặc nhường cho sự cám dỗ, Ngài sẽ mở cho bạn một con đường thoát. Bạn có thể trả lời “không” đối với sự cám dỗ và một tiếng “vâng!” đối với Đức Chúa Trời và đường lối Ngài!

<p><b>1 Cô-rinh-tô 10:13</b>          Những sự cám dỗ          đến cho anh em,          chẳng có sự nào quá          sức loài người. Đức          Chúa Trời là thành          tín, Ngài chẳng hề          cho          anh em bị cám dỗ          quá sức mình đâu,          nhưng trong sự cám          dỗ, Ngài cũng mở          đường cho ra khỏi,          để anh em có          thể chịu được.</p>	<p><b>1.</b> Bạn nghĩ thế nào về          những          cám dỗ xảy đến trong          cuộc đời          bạn? (nhiều hay ít, có          bất ngờ          không, có đau đớn hay          thích          thú không, bạn có cảm          giác thế          nào?)</p>
	<p><b>2.</b> Hai điều gì mà Đức Chúa          Trời sẽ làm khi bạn bị          cám dỗ?</p>
	<p><b>a.</b></p>

	<b>b.</b>
	<b>3.</b> Trong Chúa, bạn có thể thắng được cám dỗ mỗi khi nó xảy đến không? Thắng cách nào?



## **Những nguyên tắc giúp bạn chiến thắng sự cám dỗ.**

Tất cả mọi hành động tồi bại đều bắt đầu từ trong tâm trí. Suy nghĩ về một điều gì đó là bước đầu tiên tới làm điều ấy. Chính vì vậy mà kẻ thù, là ma quỷ, sẽ tấn công trong nếp suy nghĩ của bạn. Tâm trí là chiến trường của linh hồn chúng ta. Khi bạn bị cám dỗ, bạn cảm thấy như có một cuộc chiến đang diễn ra trong tâm trí bạn.

### **Nguyên tắc #1 – Bất phục nếp suy nghĩ của bạn**

***“Bạn không thể ngăn chim chóc bay trên đầu bạn, nhưng có thể ngăn cản chúng xây tổ trong tóc bạn!”***

Khi một tư tưởng thoáng qua trong tâm trí bạn, thì đó không phải là tội lỗi. Nhưng ngay lúc đó, bạn đang bước tới bậc thềm của một quyết định. Nếu bạn không từ khước nó lập tức, thì bạn sẽ bắt đầu xem nó như là một điều có thể chấp nhận được. Nếu bạn bắt đầu nghiền ngẫm và dung dưỡng nó trong tâm trí bạn, thì bạn sẽ thấy tình cảm bạn bị

vấn vương không dứt ra được, rồi chẳng bao lâu ý chí bạn cũng xuôi theo, nhường chỗ cho sự cám dỗ đó.

Như vậy, khi sự cám dỗ đến với tâm trí bạn, thì phải xử lý nó ngay tức khắc. Đừng dung dưỡng nó. Hãy thực thi quyền hạn làm con Đức Chúa Trời và công bố rằng “Ta bác bỏ tư tưởng này trong danh Chúa Giê Xu!” trước khi nó biến thành hành động

<p><b>Gia-cơ 1: 13-16</b>          Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cứ mang, sanh ra tội ác: tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình.</p>	<p><b>8.</b> Điều gì xảy ra nếu bạn cứ vấn vương và dung dưỡng cám dỗ?</p>
---	--

<p><b>Gia-cơ 4:7</b> <i>Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em</i></p>	<p><b>5.</b> Thay vào đó bạn phải làm gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---

## **Nguyên tắc #2 – Hãy chạy trốn sự cám dỗ**

Bạn biết những lãnh vực yếu đuối của chính mình. Vì vậy, hãy tránh xa những hoàn cảnh mà bạn biết rằng mình có thể sa vào tội lỗi. Tự dẫn thân vào sự cám dỗ rồi kêu xin Đức Chúa Trời cứu mình khỏi đó thì thật là dại dột và khinh lờn.

Câu chuyện hí họa về Cathy dưới đây sẽ soi sáng cho ta tầm quan trọng của nguyên tắc này. Cathy đang phấn đấu để kiêng chất đường, mỡ. Hãy để ý thấy cô ta đã tự dẫn mình vào chỗ cám dỗ rồi đến vi phạm như thế nào:

Hình 1: Ta sẽ lái xe đi một vòng, nhưng sẽ không đến gần cửa hàng thực phẩm.

Hình 2: Ta sẽ lái xe đi gần cửa hàng thực phẩm, nhưng sẽ không đi vào.

Hình 3: Ta sẽ đi vào cửa hàng thực phẩm, nhưng sẽ không bước xuống quầy bánh kẹo đang đại hạ giá.

Hình 4: Ta sẽ nhìn kẹo bánh, nhưng sẽ không cầm lên.

Hình 5: Ta sẽ cầm lên, nhưng sẽ không mua.

Hình 6: Ta sẽ mua, nhưng không mở nó ra.

Hình 7: Mở nó ra đi, nhưng đừng gửi nó.

Hình 8: Gửi nó đi, nhưng đừng ném nó.

Ném nó đi, nhưng đừng ăn nó.  
Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn!

<p><b>2 Ti-mô-thê 2:22</b>  Cũng hãy tránh khỏi  tình dục trai trẻ, mà  tìm những điều công  bình, đức tin, yêu  thương, hòa thuận  với kẻ lấy lòng tinh  sạch kêu cầu Chúa.</p>	<p><b>6.</b> Sứ đồ Phao-lô khuyên  dạy  Ti-mô-thê phải làm gì?</p>
<p><b>1 Ti-mô-thê 6: 9,11</b>  Còn như kẻ muốn  nên giàu có, ắt sa  vào sự cám dỗ, mắc  bẫy dò, ngã trong  nhiều sự  tham muốn vô lý  thiệt hại kia, là sự  làm đắm người ta  vào sự hủy  diệt hư mất...Nhưng  hỡi con là người của  Đức Chúa Trời, hãy  tránh những sự đó  đi, mà tìm điều công  bình, tin kính, đức  tin, yêu thương, nhịn  nhục, mềm mại.</p>	



## **Phá vỡ những đôn lữ**

Có một số cảm dỗ tương đối dễ thắng đối với bạn. Tuy nhiên, có lúc bạn sẽ thấy mình phấn đấu mãi với một sự cảm dỗ nào đó và cảm thấy mình vô phương chống đỡ. Bạn không muốn phạm tội – thế nhưng bạn cảm thấy mình như bị nhốt trong thói quen này. Bạn biết Chúa Giê Xu đã giải phóng bạn – thế nhưng bạn hình như chưa kinh nghiệm được sự chiến thắng trong lãnh vực này. Điều này chúng ta gọi là **đôn lữ**.

### **Những đôn lữ**

- = là những điều cầm giữ chúng ta, khiến cho tâm linh chúng ta yếu đuối và bất lực.
- = những hành vi hay lãnh vực nào của bóng tối mà chúng ta còn để sống trong chúng ta.
- = những thói quen và xiềng xích tội lỗi.

**Đồn lủy thường thường là do tội lỗi hay những phản ứng tội lỗi gây nên trong quá khứ. Sau đây là một vài ví dụ về đồn lủy:**

- Thờ lạy hình tượng, sử dụng bùa ngải.
- Tham dự vào hoạt động thờ Sa-tan hay các tà đạo khác, bói bài, ngồi đồng, trò chơi phù thủy trên máy vi tính, cầu cơ,...
- Những tư tưởng dâm ô, sách báo khiêu dâm, hà lạm tình dục, tình dục ngoài hôn nhân.
- Cay đắng, giận dữ, không tha thứ (đối với Đức Chúa Trời, đối với người khác hay chính mình), hổ thẹn về những việc trong quá khứ, không buông bỏ quá khứ được, những thói quen nghiện ngập phá hủy sức khỏe (hút thuốc, uống rượu, ma túy).

## **Làm cách nào để đối phó với những đôn lữ?**

Điều đáng mừng là những đôn lữ này có thể bị phá vỡ! Chúa Giê Xu đã chết trên thập tự giá để trả giá cho sự tự do của chúng ta. Và quyền năng của Ngài thì lớn hơn quyền năng của Sa-tan! Nhiều con cái Chúa đã được giải thoát và tiến lên sống trong tự do vinh quang của Đức Chúa Trời. Bạn cũng có thể được giải thoát hoàn toàn như vậy! (câu chuyện sau đây là thật, chỉ đổi tên)

- Susan là một thiếu nữ lúc còn nhỏ đã được cha mẹ đem dâng cho một tà linh. Khi cô tin nhận Chúa, cô luôn luôn bị khuấy rối trong tâm trí mỗi khi cô muốn có thì giờ ở riêng với Đức Chúa Trời. Sau khi hỏi ý người tổ trưởng chăm sóc, Susan nhận biết rằng cô vẫn còn giữ một số thẻ bùa của đạo mà cha mẹ đã cho cô từ nhỏ. Cô đang giữ nó trong ví và trong tủ áo của cô. Dầu cô không dùng những bùa đó, cô đã không đưa nó ra để đem hủy. Theo sự hướng dẫn của người tổ trưởng và vị Mục sư khu vực, Susan ăn năn và cương quyết từ chối không phục tùng thần tượng, cắt đứt mọi liên lạc với thần linh và giao nộp các

thẻ bùa để đem đi đốt. Từ đó trở đi, cô không còn bị khuấy rầy trong giờ tỉnh nguyện với Chúa nữa. Cô bắt đầu trưởng thành nhanh chóng trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và chẳng bao lâu cô đã trở thành người phụ huynh tinh thần trong Tổ Tình Thương của cô.

- Khi lên mười tuổi, Jeremy bắt gặp một tạp chí khiêu dâm trên giường của anh mình. Vì tò mò, ngạc nhiên, cậu bắt đầu giở và lật xem những trang tạp chí. Đến năm mười hai tuổi, cậu đã trở nên ghiền những sách báo, phim ảnh khiêu dâm. Đến năm mười tám tuổi, Jeremy tiếp nhận Chúa và bắt đầu phục vụ Chúa cách hăng hái. Cậu lớn lên trong đức tin, nhưng dẫu cố gắng đến đâu cậu cũng không thể nào chấm dứt được thói xấu đó.

Sau một vài năm phấn đấu khổ sở, cuối cùng cậu thú nhận với vị Mục sư của mình và người tổ trưởng chăm sóc. Họ cầu nguyện để cho cậu được giải thoát khỏi đôn lữ này. Qua sự cố vấn, Jeremy phăng dẫn ra gốc rễ của đôn lữ này là lúc cậu bắt gặp tờ báo khiêu dâm. Cậu xưng tội, ăn năn và kêu xin Đức Chúa Trời giải thoát cậu. Cậu cảm thấy sự hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi mà cậu vẫn chiến đấu lâu nay đã được cất khỏi cậu.

Cậu nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương cậu vô điều kiện, và cậu không phải trả Đức Chúa Trời một điều gì để được cứu rỗi và được Ngài tha tội.

Sau sự khai thông đó, Jeremy tìm được tự do mới mẻ. Dầu rằng những tư tưởng ô uế vẫn còn thoáng qua tâm trí của cậu, cậu nhận thấy rằng mình đã có sức mạnh để bắt phục những tư tưởng đó, và cậu đã có thể chống trả sự cám dỗ. Người tổ trưởng chăm sóc thường xuyên khích lệ cậu và giúp cậu ý thức được trách nhiệm của mình. Trên hết mọi sự, sau khi đã được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ, cậu cảm nhận được niềm vui lớn lao hơn và mối tương giao giữa cậu với Đức Chúa Trời trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

**Bạn có thể học được điều gì từ kinh nghiệm sống thật của hai người bạn tín hữu trên đây?**

■ **Có quyền năng trong sự hiệp lực cầu nguyện.**

Chúa Giê Xu phán: “Quả thật, ta lại nói cùng các người, nếu hai người trong các người thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” – Ma-thi-ơ 18:19-20

Bạn cần lời cầu nguyện và chỉ dẫn khuyên nhủ của người tín hữu trưởng thành hơn (như người tổ trưởng, toán trưởng hay mục sư) để giúp bạn phá vỡ đồn lũy của quân thù để được tự do.

■ **Có quyền năng trong sự xưng tội và nhìn nhận trách nhiệm của mình.**

“Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều.”

– Gia-cơ 5:16

Đôi khi chúng ta như bị mắc trong một cái bẫy phạm tội – xứng tội – phạm tội – xứng tội. Đó là cái vòng lẩn quẩn khắc nghiệt. Chúng ta phạm tội, chạy đến bàn thờ, khóc lóc và xứng tội với Đức Chúa Trời, xin Ngài tẩy sạch mình... để rồi ra về và phạm tội trở lại.

Nhưng chúng ta không buộc phải phấn đấu đơn độc! Đức Chúa Trời muốn chúng ta chia sẻ những nan đề của mình và tìm được sự chữa lành và tự do trong Thân Thể của Chúa Cứu Thế.

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em làm trọn luật pháp của Chúa.” – Ga-la-ti 6:2

Khi bạn xứng nhận với một người bạn tín hữu trưởng thành hơn, thì đó có nghĩa rằng bạn thật tâm mong muốn được giải thoát. Sa-tan không thể nào tiếp tục nhốt bạn trong lưới bẫy của nó; bởi vì bạn đã phá vỡ được một hàng rào quan trọng là sự hổ thẹn để xứng tội ra với người bạn tín hữu, hầu cho người ấy có thể cầu nguyện cho bạn và giúp bạn nhận biết trách nhiệm của mình.

## **Bạn hãy tự hỏi**

1. Bạn có nghĩ rằng mình đang có một đôn lữ nào đó trong đời sống không?

**Có/Không**

Bạn có muốn được giải thoát không?

**Có/Không**

Bạn có muốn xưng nhận với một tín hữu trưởng thành hơn không?

**Có/Không**

Nếu vậy, bạn hãy xin hẹn gặp tổ trưởng hay mục sư của bạn để nhờ họ cầu nguyện với bạn hầu phá vỡ đôn lữ đó.

2. Bạn còn giữ hình tượng, bùa ngãi hay vật thờ cúng nào chưa tiêu hủy không?

**Có/Không**

Nếu có hãy thông báo ngay cho tổ trưởng hay mục sư.



## **Chúng ta cùng cầu nguyện**

Lạy Chúa Giê Xu, con xin ăn năn những thói hư tật  
xấu của con:

---

Xin Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi của con và làm cho con  
trắng trong trở lại. Xin Chúa giải thoát con khỏi  
những hậu quả của tội lỗi. Giờ này con xin tiếp  
nhận sự tha thứ và tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê Xu.  
Con hủy bỏ mọi chỗ đứng mà quân thù đã đạt được  
trong đời con bởi tội lỗi của con.

Con dứt khoát từ bỏ mọi liên hệ với hình tượng và  
các hoạt động tà lực huyền bí như:

---

và hủy bỏ mọi dính dấp với quân thù qua việc đó.  
Con phá đổ đồn lũy của quân thù trong danh toàn  
năng của Chúa Giê Xu! Con thuộc về Chúa Giê Xu  
và sẽ chỉ sống cho Chúa Giê Xu mà thôi. Kính lạy  
Đức Thánh Linh, xin ban năng lực cho con để chống  
trả sự cám dỗ và tránh khỏi điều ác để con có thể  
sống cuộc đời trong sạch cho đến khi Chúa Giê Xu  
trở lại. Amen!

## **Làm thế nào tôi có thể sống đắc thắng?**

**Khi bạn đã khắc phục được những đôn lủy trong đời bạn rồi, bạn cần phải cứ tiếp tục sống và bước đi trong chiến thắng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Bạn làm điều đó như thế nào?**

- Hãy dành Thì Giờ Riêng Với Chúa (TGRVC). Hãy luôn luôn giữ một mối tương giao tươi mới và sống động với Đức Chúa Trời. Khi bạn để thì giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sống với Đức Chúa Trời, bạn sẽ trở nên giống như Ngài hơn.
- Bạn hãy nhờ một tín hữu trưởng thành hơn quan sát, theo dõi và góp ý giúp mình. Đây là một trong những chìa khóa để giúp bạn sống đắc thắng!
- Hãy đặt nếp sống của bạn dưới kỷ luật. Hãy coi chừng, đừng lười biếng hay lơ lửng. Đừng tự dẫn thân vào hoàn cảnh cám dỗ. Hãy dứt bỏ tội lỗi ngay khi bạn nhận biết nó. Đừng để một kẻ hở nào cho ma quỷ bước vào đời sống bạn. “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhờn dịp.”  
– Ê-phê-sô 4:26-27

# **Tôi được tự do để sống một đời sống tin kính!**

**Học thuộc lòng 2 Phi-e-rơ 1:3-4**

*Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bốn tánh của Đức Chúa Trời.*

Trong khi bạn cố gắng bước đi trong chiến thắng của Đức Chúa Trời, sẽ có những lúc bạn lỡ lầm và rơi vào tội lỗi. Lập tức, ma quỷ, “đứa kiện cáo những người tin” (Khải-huyền 12:10), sẽ đập vào tội lỗi của bạn và bảo, “Người thấy chưa! Người làm như vậy đó! Đức Chúa Trời không bao giờ có thể tha thứ cho người được!”

Trong những lúc như vậy, bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không lên án bạn. Bạn là con của Ngài, và Ngài yêu thương chấp nhận bạn vô điều kiện. Khi bạn đến trước Đức Chúa Trời để xưng tội mình, thì Ngài sẽ tha thứ cho bạn một cách vô hạn định. Nhưng xưng tội có nghĩa là gì?

### **Xưng tội**

= phanh phui ra, mở ra; phản nghĩa của giấu giếm.

= gọi nó đúng như Đức Chúa Trời gọi- TỘI LỖI!

Khi bạn quyết định không giấu giếm tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng đến trước mặt Ngài và nhìn nhận mình cần được tha tội thì Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Khi Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn, Ngài tẩy sạch bạn khỏi mọi điều ô dơ. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời xem bạn như là chưa hề phạm tội đó!

Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời còn lớn hơn sự tha thứ và tẩy sạch. **Ân điển của Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn quyền năng để sống một cuộc sống thánh khiết và tin kính cho Chúa Giê Xu.** Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn chống cự tội lỗi, thắng được cám dỗ, và sống một cuộc đời thánh sạch. Như vậy, khi bạn lỡ phạm tội, phải khiêm nhường, hạ mình tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và ơn thương xót của Ngài, nhưng đừng dừng tại đó. Hãy tiếp tục đi tới mà nhận lấy quyền năng thiên thưởng của Ngài. Ngài sẽ ban cho bạn mọi sự bạn cần – sức mạnh, sự xúc dầu, và một tấm lòng khao khát sự thánh khiết – để sống một cuộc sống tinh khiết và kính kiền!

<p><b>1 Giảng 1:9</b>  <i>Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.</i></p>	<p><b>1.</b> Theo 1 Giảng 1:9, Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì về tội lỗi mình?</p>

--	--

	<b>2.</b> Xưng tội có nghĩa là gì?
	<b>3.</b> Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào khi Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta?
	<b>4.</b> Đức Chúa Trời còn làm những gì cho bạn nữa khi bạn xưng tội lỗi mình?

--	--



<p><b>Ê-sai 1: 18</b>  Đức Giê-hô-va phán:  “Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các người như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”</p>	<p><b>5.</b> Đức Chúa Trời thanh tẩy đến mức độ nào?</p>
<p><b>Rô-ma 8:1</b>  Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê Xu Christ;</p>	<p><b>6.</b> Như vậy, bạn còn phải chịu đoán phạt đến mức độ nào?</p> <p><b>7.</b> Bao giờ thì điều này sẽ có hiệu lực?</p>

<p><b>Hê-bơ-rơ 10:17</b>  <i>Ngài lại phán: “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.”</i></p>	<p><b>8.</b> Sau khi xưng tội, bạn có cần phải cảm thấy mình tội lỗi không? Tại sao?</p>
<p><b>Cô-lô-se 2: 13b-14</b>  <i>...Ngài đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự.</i></p>	<p><b>9.</b> Chúa đã làm gì cho bản tội trạng của chúng ta?</p>

**Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải cứ tiếp tục cảm thấy tội lỗi và tự lên án mãi. Ngay lúc bạn xưng**

**nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời, Ngài tha thứ bạn – hoàn toàn!**

## **Quyền năng để sống một cuộc đời tin kính!**

**Chẳng những Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho bạn, Ngài cũng ban cho bạn quyền năng để sống một cuộc đời thanh sạch và tin kính. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, bởi vì nó hủy hoại bạn và mối tương quan giữa bạn đối với Ngài. Chúng ta cũng cần phải ghét tội lỗi và giữ cho đời sống chúng ta được tinh sạch, bởi vì:**

- Nó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng thánh khiết và công bình.
- Nó hủy hoại mối tương giao của chúng ta với Ngài.
- Nó tước đoạt thẩm quyền tâm linh của chúng ta.

<p><b>1 Phi-e-rơ 1:14-16</b>  Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: "Hãy nên thánh, vì ta là thánh."</p> <p><b>2 Phi-e-rơ 1:3-4</b></p>	<p><b>10.</b> Tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn nên thánh?</p>
--	---

<p>Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bôn tánh Đức Chúa Trời.</p>	<p><b>11.</b>Theo 2 Phi-e-rơ 1:3-4, tại sao bạn có thể sống một đời sống tin kính?</p>
--	--



## **Bạn hãy tự hỏi**

1. Bạn có còn nhận biết tội lỗi nào trong đời mình chưa xưng ra chưa? Nếu có, hãy xưng nó ra với Đức Chúa Trời **ngay bây giờ**.  
**Có/Không**

2. Sau khi bạn đã xưng tội mình ra, bạn có còn cảm thấy bị mặc cảm tội lỗi dằn vò không?  
**Có /Không**

Nếu có, bạn hãy nhận lấy lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời rằng Ngài đã tha thứ cho bạn – hoàn toàn! Bạn không lớn hơn Đức Chúa Trời, vậy bạn cần phải tha thứ cho mình.

3. Bạn có cam kết sống một cuộc đời tinh sạch và thánh khiết cho Đức Chúa Trời không?**Có/Không**

4. Bạn sẽ mời ai làm người giám sát cho sự cam kết này?\_\_\_\_\_

-

## **Chúng ta cùng cầu nguyện**

Kính lạy Cha Thiên thượng,

Con xin xưng những tội lỗi con ra với Ngài và xin Ngài tha thứ cho con. Con cảm ơn Ngài vì đã tha thứ tội lỗi cho con trong danh Chúa Giê Xu Christ! Trong danh Chúa Giê Xu con không để cho mặc cảm tội lỗi và sự tự lên án dày vò con nữa. Con tuyên bố rằng con đã được rửa sạch hoàn toàn bởi huyết Chúa Giê Xu! Bây giờ con chẳng còn bị định tội nữa bởi vì con thuộc về Chúa Giê Xu.

Lạy Chúa, vì Chúa là thánh, con mong muốn sống một cuộc đời tinh sạch và thánh khiết. Con mong muốn mỗi ngày con càng tiến hơn lên trong cuộc sống tinh khiết. Xin chỉ cho con những điều gì trong cuộc sống con làm dơ bản thân thể và tâm linh con. Quyền năng thiên thượng của Chúa cho con tất cả những điều con cần để sống cuộc sống tin kính. Con nhận lấy quyền năng thiên thượng đó để cho con có thể thực hiện được cuộc sống tin kính trong danh Chúa Giê Xu! A-men.



## **Tôi được tự do để tha thứ!**

**Học thuộc lòng Ma-thi-ơ 6:14**

*Vả, nếu các người tha lỗi cho  
người ta, thì Cha các người ở trên trời  
cũng sẽ tha thứ các người.*

**Trong lúc chúng ta trải qua những kinh nghiệm trong đời, thế nào mỗi người trong chúng ta cũng gặp những chuyện bất bình, tổn thương và thất vọng. Cũng như sự căm đố, những điều này xảy ra rất thường và ai cũng gặp cả.**

Bạn có bao giờ nghe người ta nói những câu như sau:

**“Anh ta nói những lời như xát muối vào mặt tôi, như đâm vào tim tôi...”**

**“Chị ta nói làm như tôi là đứa ngu lắm!”**

**“Làm sao mà anh ta có thể làm được một chuyện như vậy?”**

Đức Chúa Giê Xu nói rằng chúng ta sẽ gặp những điều bất bình, thương tổn và thất vọng như vậy. Đó là một sự thật trong đời sống. Tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta **sẽ cư xử thế nào khi gặp những chuyện đó:**

Chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng chẳng?

Chúng ta sẽ cần nhân trách móc chẳng?

Chúng ta sẽ trở nên cay đắng chẳng?

Hay chúng ta sẽ giải tỏa và đem những điều đó đặt dưới chân Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta có thể yêu thương Đức Chúa Trời và mọi người **một cách trọn vẹn và vô hạn định?**

<p><b>Ma-thi-ơ 18: 23-35</b>  <i>“Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lăng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một</i></p>	<p><b>1.</b> Người đầy tớ nợ vua bao nhiêu? Ngược lại, người đầy tớ bạn nợ anh ta bao nhiêu?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p><b>2.</b> Vua đã cư xử thế nào khi người đầy tớ khẩn nài vua thương xót?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	--

<p>người trong bạn làm việc, có thiếu mình một đơ-ni-ê, mà nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho tới khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho người, vì người cầu xin ta; người há lại chẳng nên thương</p>	<p><b>3.</b> Người đầy tớ xử sự thế nào khi người bạn đồng làm việc với mình van xin thương xót?</p>

<p>xót bạn làm việc người như ta đã thương xót người sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các người không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các người như vậy.”</p>	<p><b>4.</b> Theo lời của vua, người đầy tớ lẽ ra phải làm như thế nào? Tại sao?</p>
	<p><b>5.</b> Theo lời Chúa Giê Xu, ngôn ngữ này dạy ta điều gì?</p>

--	--

## Huyền thoại #1

**“Nếu người ta chưa ăn năn và xin lỗi tôi thì tôi sẽ không tha thứ.”**

## Lẽ thật #1

**Sự tha thứ không phải là vấn đề giữa bạn và người phạm lỗi. Trên căn bản đó là một vấn đề giữa bạn và Đức Chúa Trời.**

Bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta, nên Ngài cũng đòi hỏi chúng ta tha thứ cho kẻ khác với tất cả tấm lòng của mình. Căn bản của vấn đề là bạn có tuân phục Đức Chúa Trời hay không?

<p><b>Ma-thi-ơ 6: 14-15</b> <i>Nếu các người tha lỗi cho người ta, thì Cha các người ở trên trời sẽ tha thứ cho các người. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các người cũng sẽ không tha lỗi cho các người.</i></p>	<p>6. Mối tương giao giữa bạn với Đức Chúa Trời sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu bạn không chịu tha thứ cho kẻ khác?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---



### **Huyền thoại #2**

**“Làm sao tôi có thể tha thứ cho người ta nếu họ không chịu đền bù? Như vậy là buông cho người ta đi quá dễ dàng.”**

### **Lẽ thật #2**

**Chẳng phải chỉ vì ích lợi của người đó mà bạn tha thứ. Bạn tha thứ là vì ích lợi của chính mình để bạn được tự do.**

Tinh thần cố chấp không tha thứ là một tội lỗi có thể mở một cánh cửa cho Sa-tan bước vào đời sống chúng ta, tạo nên một đồn lũy hay một xiềng xích làm nghẹt ngòi mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và người khác.

## **Dầu chúng ta có nhìn nhận hay không:**

- Sự cằn nhằn, trách móc, nhen nhúm, âm ỉ như lửa ngùn bên trong chúng ta. Vì vậy, khi có ai nhắc đến tên một người hay một sự việc nào đó có thể làm cho chúng ta nổi giận.
- Không chịu tha thứ làm cho ta bị thương tổn. Khi chúng ta không chịu để cho người khác “vuốt đi”, là chúng ta vẫn còn bị “vướng” với người đó – và với quá khứ. Chính vì vậy mà chúng ta cảm thấy bị đau đớn. Hết bao lâu còn không chịu tha thứ, thì nỗi đau đó vẫn cứ còn. Một khi bạn giải tỏa nó đi, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu tiến trình chữa lành hàn gắn.

<p><b>Ma-thi-ơ 18: 34-35</b>  <i>Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các người không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ở trên trời cũng sẽ xử với các người như vậy.</i></p>	<p><b>7.</b> Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra cho người đầy tớ?</p>
<p><b>Ê-phê-sô 4:26-27</b>  <i>Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhờn dịp.</i></p>	<p><b>8.</b> Không chịu nguôi giận sẽ đem lại hậu quả gì?</p>



### **Huyền thoại #3**

**“Nhưng chẳng có ai cần tôi tha thứ cả...”**

### **Lẽ thật #3**

**Tha thứ không phải chỉ là hành động nhất thời; đó là một nếp sống, một giá trị và là một sự thực hành liên tục trong mọi mối tương giao của chúng ta.**

Nhiều khi cái điều làm phiền nhiều chúng ta không phải là những thương tổn giận hờn trong quá khứ, mà là vì chúng ta thấy khó mà bỏ qua những khuyết điểm và thất bại của người khác – cha mẹ, vợ chồng, người chủ hay đồng sự. Điều đó làm cho chúng ta bực bội, và vì vậy chúng ta dễ phóng đại quá mức những khuyết điểm, thất bại hay lỗi lầm của người ta.

Dưới đây là một số nguyên tắc hay thói quen chúng ta nên thực hành để cho chúng ta khỏi bị giam vào nhà tù của sự cố chấp không tha thứ:

- Quyết định không để cho mình dễ phật lòng.
  - Quyết định không giữ tinh thần phân nân hay tích lũy cảm giác giận giữ và cay đắng.
- (Ê-phê-sô 4:26-27)



## **Cay đắng hay tha thứ – bạn chọn điều nào?**

Trong cuộc sống, những điều phật lòng, thương tổn và thất vọng là điều không thể tránh được. Chúng ta không thể chọn hay bỏ những điều đó, nhưng có một điều chúng ta có thể lựa chọn, đó là chúng ta có thể chọn sống trong ngục tù của sự cố chấp không tha thứ, hay sống trong niềm tự do của sự tha thứ. Cái chìa khóa của cánh cửa tù ngục ở trong tay của chúng ta. Chìa khóa của cửa tù ngục là ở trong tay bạn, và bạn có quyền lựa chọn để mở cánh cửa tù ngục đó.

Nếu bạn quyết định vâng phục Đức Chúa Trời và tha thứ cho người đã làm hại bạn, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sức mạnh và ân huệ để tha thứ. Có thể bạn không cảm thấy muốn tha thứ, nhưng tha thứ không phải là một cảm giác. Tha thứ là một sự lựa chọn – một hành động của ý chí. Khi bạn quyết định tha thứ rồi, thì sau đó bạn sẽ kinh nghiệm được Ân

Điển và Quyền Năng của Đức Chúa Trời. Cảm giác tha thứ sẽ đến sau. Một khi bạn đã quyết định tha thứ cho ai, thì thái độ của bạn đối với người đó sẽ thay đổi.



- Khi Helen biết được người bạn chí thân của mình đã phản bội mình, cô đau lòng vô cùng. Sau thời gian đó, Helen tin nhận Chúa và kinh nghiệm được tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Dần dần cô trở lại có thể bắt đầu tin cậy người khác. Mục sư của cô cầu nguyện cho cô, xin Đức Chúa Trời chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của cô. Helen quyết định tha thứ cho người bạn thân của mình.

Khoảng một năm sau, có một người gọi điện thoại cho Helen. Đó là bạn của cô. Người này bây giờ đang bị bối rối và cảm thấy xấu hổ về điều mình đã làm. Helen từ tốn bảo cô bạn rằng cô đã thật tâm tha thứ cho bạn. Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của Helen, cô bạn trở nên rất cởi mở đối với tin lành.

Cô bạn nói: "Nếu bạn tin được bạn có thể tha thứ cho những điều tôi đã làm, Đức Chúa Trời của bạn ắt phải có thật!"

## **Bạn hãy tự hỏi**

**1.** Có người nào tôi cần phải tha thứ không?

**Có/Không**

Đó là những ai?

---

---

---

**2.** Tôi có sẵn lòng tha thứ cho những người này nhờ sự

giúp đỡ của Chúa không?

**Có/Không**

Nếu bạn sẵn lòng, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện dưới đây cho mỗi người mà bạn cần tha thứ.

## Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã tha thứ tội lỗi cho con. Con xin xưng nhận rằng con đã không cư xử bằng thái độ ân hậu và thương xót như vậy đối với những kẻ phạm lỗi với con. Thay vào đó, con đã ngấm ngấm nuôi dưỡng lòng cay đắng và giận hờn. Kết quả là con bị rơi vào vòng xiềng xích tâm linh. Kính lạy Cha, xin tha thứ cho con và giải thoát con khỏi những hậu quả của tội lỗi con. Con cầu xin rằng trong thì giờ cầu nguyện này, Cha nhắc cho con nhớ lại những người con cần phải tha thứ, để con có thể tha thứ cho họ và chúc phước cho họ bằng một tấm lòng chân thành.

Kính lạy Đức Chúa Trời, Chúa biết mọi điều trong con. Ngài là Cha thiên thượng của con và Ngài đã biết con cảm thấy thế nào về (tên của người đó)\_\_\_\_\_

Chúa biết rằng khi (tên của người đó)

\_\_\_\_\_ làm (hành động xúc phạm hay gây tổn thương)

\_\_\_\_\_ ,

con cảm thấy (ghi lại những cảm tưởng/phản  
ứng)\_\_\_\_\_

---

Nhưng Đức Chúa Trời ơi, bây giờ con đến với Ngài và con quyết định trao nỗi bất bình và tổn thương này cho Ngài. Như Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho con, bây giờ con quyết định tha thứ (tên của người đó)

\_\_\_\_\_ trong danh Chúa Giê Xu. Con giải  
tỏa (tên của người đó)

\_\_\_\_\_ và bây giờ con chúc phước cho anh / chị ấy trong danh Chúa Giê Xu, từ đáy tim chân thành của con.  
A-men!

# **Tôi được tự do để được đầy đầy!**

**Học thuộc lòng Công-Vụ 1:8**

*Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người,  
thì các người sẽ nhận lãnh quyền phép,  
và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem,  
cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri,  
cho đến cùng trái đất.*

**4**

Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Chúa và Đấng giải cứu mình, Đức Chúa Trời đặt Thánh Linh trong bạn. Đức Thánh Linh sống trong bạn! Ngài chỉ huy bạn, hướng dẫn bạn, và giúp bạn biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Thường thường Ngài luôn luôn làm việc ngay cả những khi bạn không nhận biết điều đó!

Nhưng Đức Chúa Trời còn có nhiều điều sẵn sàng cho bạn! Ngài muốn cho bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh để cho bạn có thể hành động trong quyền năng của Đức Chúa Trời và làm một chứng nhân đầy năng quyền cho Chúa Giê Xu.

Đức Chúa Trời muốn ban quyền năng cho bạn qua Đức Thánh Linh, hầu cho bạn có thể sống một cuộc đời đầy năng lực, yêu thương Đức Chúa Trời và đồng loại một cách mạnh mẽ!





<p><b>Lu-ca 11:13</b>  <i>Vậy nếu các người là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!</i></p>	<p><b>2.</b> Đức Chúa Trời sẽ ban gì cho bạn khi bạn cầu xin Ngài?</p>
<p><b>1 Cô-rinh-tô 3:16</b>  <i>Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?</i></p> <p><b>Rô-ma 8:15-16</b>  <i>Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng</i></p>	<p><b>3.</b> Đức Thánh Linh làm gì trong đời sống của chúng ta?</p>



<p><b>1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19</b> Chớ dập tắt Thánh Linh</p> <p><b>Ê-phê-sô 4:30</b> Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.</p>	<p><b>4.</b> Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta đừng nên làm gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p><b>5.</b> Thay vào đó, chúng ta cần phải làm gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p><b>Ê-phê-sô 5:18</b> Đừng say rượu, vì rượu xui cho lương tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.</p> <p><b>Ga-la-ti 5:16, 25</b> Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

*điều ưa muốn của xác  
thịt... Nếu chúng ta nhờ  
Thánh Linh mà sống, thì  
cũng hãy bước theo  
Thánh Linh vậy.*

## **Đức Chúa Trời muốn bạn được đầy đầy Đức Thánh Linh!**

Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có Đức Thánh Linh sống trong chúng ta. Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, Ngài bày tỏ chân lý thuộc linh cho chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện.

Nhưng Đức Chúa Trời còn có điều tốt lành hơn cho chúng ta. Đó là Ngài muốn chúng ta được đầy đầy Thánh Linh – hầu cho chúng ta có thể sống trong sự đầy trọn của Đức Thánh Linh!

Trong sách Công-vụ các Sứ-đồ, chúng ta thấy các môn đồ luôn luôn được đầy đầy Đức Thánh Linh. Nhờ đó, họ có thể làm những chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa Giê Xu Christ.

(Công-vụ 2:1-4, 15-16; 8:5-17; 9:17-19; 10:44; 11:15; 19:1-7).

<p><b>Công- vụ 13:52</b> Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.</p>	<p><b>6.</b> Các môn đồ được mô tả như thế nào?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p><b>7.</b> Khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ làm gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p><b>Công- vụ 4:31</b> Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy được</p>	<hr/> <hr/> <hr/>

<i>đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.</i>	
---	--

**Ngày nay bạn cũng có thể được đầy dẫy Đức Thánh  
Linh như các môn đồ xưa kia vậy!**





<p>nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thể cho các thánh đồ vậy.</p>	
<p><b>2 Ti-mô-thê 1:7</b></p>	
<p>Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và gìn giữ.</p>	

Khi sứ đồ Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông cũng được đầy dẫy sự can đảm. Dầu trước kia ông đã từng sợ nói ra về liên hệ giữa mình với Chúa, nhưng bây giờ ông đứng dậy và quả cảm rao truyền tin lành. Kết quả là có 3.000 người được cứu trong ngày hôm đó (xem Công-vụ 2:41).

Cũng một thể ấy, Đức Thánh Linh muốn làm một người bạn đồng sự chủ chốt của bạn và cùng làm việc với bạn khi bạn chia sẻ tin lành với người khác! Đức Thánh Linh sẽ mang quyền năng cho bạn khi bạn nói về Chúa Giê Xu cho gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ.

## **Làm sao tôi được đầy đầy Đức Thánh Linh?**

Bạn chỉ cần cầu xin Đức Chúa Trời điều đó và nhận lãnh bởi đức tin!

“Ta lại nói cùng các người: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các người có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chẳng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chẳng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chẳng? Vậy nếu các người là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” – Lu-ca 11:9-13

- 1) Phải có một ước muốn mãnh liệt!
- 2) Phải tin rằng Đức Chúa Trời muốn bạn được đầy đầy Đức Thánh Linh.
- 3) Phải cầu xin Đức Chúa Trời cho mình được đầy đầy.
- 4) Hãy đi vào sự thờ phượng và tập trung vào Chúa Giê- Xu. Hãy đặt mình trong tư thế “tiếp nhận”, nghĩa là trông chờ nơi Chúa.

## **Bạn hãy tự hỏi**

1. Bạn có muốn đẩy dẩy Đức Thánh Linh không?

**Có/Không**

Nếu bạn muốn thì hãy nói với người trưởng tổ hay người phụ huynh tinh thần. Hãy xin họ cầu nguyện và cùng tin tưởng với bạn. Bạn có thể nói lời cầu nguyện ghi dưới đây.

2. Bạn có ....

... càng ngày càng nhạy bén và vâng phục

sự dẫn dắt Đức Thánh Linh nhiều hơn không?

**Có/Không**

... nói về Chúa Giê Xu cho người khác không?

**Có/Không**

... tin tưởng nơi phép lạ, dấu kỳ trong khi bạn làm như

vậy không?

**Có/Không**

## **Chúng ta cùng cầu nguyện**

Con cảm ơn Cha về món quà cứu rỗi!

Nhưng Cha ơi, con cũng muốn nhận mọi thứ quà Ngài dành cho con. Con cần món quà Đức Thánh Linh của Ngài. Con cần quyền phép này trong đời sống con, để con có thể làm chứng nhân cho Ngài cách dạn dĩ và mạnh mẽ! Ngay bây giờ, Chúa Giê Xu ơi, con cầu xin Ngài báp-têm cho con bằng Thánh Linh của Ngài. Bởi đức tin con tiếp nhận món quà Đức Thánh Linh.

Bây giờ, Cha ơi, con đưa tay lên trong sự khen ngợi Cha. Con mở lớn miệng con và bắt đầu ca tụng Cha, nhưng không phải bằng thứ ngôn ngữ nào mà con biết. Giống như vào ngày lễ Ngũ Tuần, con sẽ bắt đầu nói. Và khi con làm như vậy, con tạ ơn Cha, vì Chúa Thánh Linh sẽ ban cho con khả năng.

Con cảm ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh ngự trong con. Con cần được đầy đầy Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn để con có thể làm chứng nhân hoặc công cụ cho Chúa. Kính lạy Chúa Giê Xu, xin

Ngài cho con được tràn đầy Thánh Linh của Ngài.  
Con xin tiếp nhận bởi đức tin sự đầy đầy Đức Thánh  
Linh. Cảm ơn Chúa! A-men.

## **Bây giờ có gì xảy ra?**

### **❖ Bạn đã sẵn sàng để làm một chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa Giê Xu!**

Đức Thánh Linh ban quyền năng cho bạn khi bạn nói cho gia đình, bạn bè hoặc ngay cả những người chưa biết về Chúa Giê Xu. Nên bây giờ hãy tiến bước! Tin cậy Đức Chúa Trời về các dấu kỳ, sự lạ và phép mầu khi bạn nói với hoặc cầu nguyện cho những người khác. Hãy cởi mở và sẵn sàng hành động khi nào Đức Chúa Trời bảo bạn làm.

Mỗi ngày hãy cầu nguyện bằng ngôn ngữ siêu nhiên của bạn. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhưn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” – Giu-đe 20

### **❖ Hãy bước đi trong Thánh Linh mỗi ngày.**

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy

bước theo Thánh Linh vậy.” – Ga-la-ti 5:25.

Khi bạn nhận được phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh, đó là một biến cố độc đáo. Nhưng nó không phải là biến cố chỉ xảy ra một lần; nó là một kinh nghiệm liên tục. Bạn sẽ giống như là một món gia dụng điện tử cần phải cắm vào ổ điện. Bạn cần phải lệ thuộc và nương cậy Chúa Thánh Linh trong mọi lúc.

Đó là lý do tại sao bạn cần đến trước Đức Chúa Trời mỗi ngày, cầu xin Ngài tẩy sạch và đổ đầy bạn cách mới mẻ. Nhờ đó bạn sẽ nhạy bén đối với sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ngài, và sẵn sàng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương đồng loại bằng quyền phép của Đức Thánh Linh.





Ghi chú



